

TRONG SỐ CÁC THỦ KHOA CỦA ĐHQGHN KHÓA QH - 2006-X, NGUYỄN DUY SƠN LÀ MỘT CHÀNG TRAI ĐA NĂNG VÀ TOÀN DIỆN. THÀNH TÍCH HỌC TẬP CỦA SƠN RẤT ĐÁNG NỂ VỚI DANH HIỆU THỦ KHOA ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC VÀ THỦ KHOA TỐT NGHIỆP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC. SƠN CHIA SẺ: NHỮNG THÀNH CÔNG ẤY BẮT NGUỒN TỪ ĐAM MÊ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG, ĐƯỢC VƯỢT QUA NHỮNG GIỚI HẠN XA NHẤT VÀ THẢ SỨC KHÁM PHÁ NĂNG LỰC CỦA BẢN THÂN.



NGUYỄN DUY SƠN:

## CỐ GẮNG LÀM CHỦ THẾ GIỚI

**Cơ duyên nào đưa Sơn đến với ngành Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc Trường ĐHNH?**

Cho đến năm cuối cấp THCS, em vẫn không nghĩ là mình sẽ ra học THPT tại Hà Nội, càng không nghĩ rằng mình sẽ học tiếng Trung Quốc. Thế mà chỉ mấy tháng sau thôi, em đã ra Hà Nội học và trở thành học sinh của lớp chuyên tiếng Trung Quốc, Trường PHTH Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQH HN.

Sự thế là thế này, bố em mua hồ sơ cho em thi nhưng cho em tự chọn ngành học mà mình thích. Lúc đó, em chỉ có 2 lựa chọn: một là tiếng Anh, hai là tiếng Trung. Do dự mãi rồi kiên quyết chọn tiếng Trung sau khi em nhìn thấy mấy anh sinh viên trong trường cầm bút lông tập thư pháp và nói chuyện với các bạn Trung Quốc. Chuyện học tiếng Trung đến thật ngẫu nhiên và cho đến giờ, em vẫn luôn biết ơn bố em vì đã tạo cho em bước ngoặt đó.

**Ngành học này đã hấp dẫn bạn ra sao?**

Tiếng Trung hấp dẫn em bởi chính vẻ đẹp đặc biệt của nó: vẻ đẹp của một thứ ngôn ngữ vừa cổ điển vừa hiện đại, thứ ngôn ngữ tượng hình đẹp huyền bí nhưng lại được sử dụng phổ thông rộng rãi trên toàn thế giới. Ai đó đã từng nói rằng: chỉ với tiếng Anh và tiếng Trung, bạn sẽ làm chủ cả thế giới.

**Quá trình học đại học đã rút ra cho bạn những kinh nghiệm gì trong**

**phần đầu và rèn luyện?**

Em chỉ muốn động viên các bạn nhỏ tuổi hơn em một điều rằng: nếu mỗi ngày ta cố gắng vượt qua chính mình một chút, sau một thời gian dài bạn sẽ ngạc nhiên vì những thành quả mà mình đạt được. Hãy nhẫn nại mỗi ngày để một ngày, bạn sẽ tiến rất xa.

**Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong những lần bạn tham gia và đạt giải tại các cuộc thi hùng biện tiếng Hán?**

Ấn tượng nhất đối với em là cuộc thi "Nói giỏi tiếng Hán" do Hội Thương nhân Đài Loan tại Việt Nam tổ chức năm 2006. Giải thưởng là một chiếc vé máy bay sang Đài Loan. Trong khi em chưa có hộ chiếu và cũng không có tiền để đi, em đã chặt vật mãi mới bán được chiếc vé đó và có được một số tiền không lớn hơn bạn đạt giải nhì là bao nhiêu.

**Việc tham gia và đạt giải tại các cuộc thi này đã giúp bạn có những thay đổi và khám phá gì về bản thân?**

Em đã tham gia những cuộc thi không phải sở trường của mình. Đứng trước đông người, phải hùng biện bằng ngoại ngữ, lại tham gia biểu diễn văn nghệ, làm MC... Dù em không giỏi nhưng đã "dám" làm và có thêm được một vài kỹ năng nữa làm vốn cho mình. Các cuộc thi đã giúp em tự tin và vui sướng khi phát hiện ra rằng: thì ra mình có thể làm được nhiều thứ mà mình tưởng là không thể!

**Là đại diện thanh niên Việt Nam dự cuộc gặp gỡ hữu nghị sinh viên Việt**

**Nam - Trung Quốc, bạn mang đến những thông điệp gì?**

Thực ra, tên cuộc gặp là "Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam Trung Quốc" do Trung ương Đoàn TNCS hai nước tổ chức. Em đi với tư cách là đại biểu sinh viên biết tiếng Trung. Thời gian đó, em gặp nhiều bạn Trung Quốc biết tiếng Việt và các bạn thường trầm trồ hỏi em rằng làm sao có thể nói tiếng Trung như vậy. Em trả lời là hãy học ngoại ngữ bằng trái tim và coi bạn học của mình là người nước ngoài. Và một phong trào học tiếng Việt và nói tiếng Việt với nhau đã dấy lên trong các bạn sinh viên tham gia làm tình nguyện cho cuộc Gặp gỡ. Cũng tự hào, vì dù sao em đã mang tình yêu đối với tiếng Việt đến cho không ít người.

**Theo bạn, sinh viên tham gia các hoạt động phong trào đoàn, hội trong trường đại học sẽ có lợi ích gì?**

Đoàn, hội sinh ra là để đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên vì sự tiến bộ chung của mỗi thành viên trong Đoàn, hội. Sinh viên nên tham gia các phong trào và các hoạt động xã hội bởi qua đó các bạn được rèn luyện, được trưởng thành và được cống hiến. Kinh nghiệm cho thấy, những bạn tích cực tham gia những công tác như vậy thường có nhiều kỹ năng và thành công sớm hơn.

**Cảm ơn bạn!**

THANH HÀ (thực hiện)